

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường công tác  
phòng, chống dịch bệnh  
Dịch tả lợn Châu phi trên  
địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, đang có chiều hướng lây lan rộng sang nhiều địa phương khác trong cả nước. Tính đến ngày 10/5/2021, cả nước có 381 ổ dịch tại 91 huyện của 25 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 27.820 con lợn, trong đó có 04 tỉnh giáp danh với tỉnh ta là Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình và Nghệ An.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Triệu Sơn nói riêng, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế, người chăn nuôi đã tích cực đầu tư chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh, huyện trong thời gian tới là rất cao do hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn ra, khó kiểm soát, trong khi tình hình dịch bệnh trong cả nước, nhất là các tỉnh giáp danh với tỉnh ta dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp.

Để chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan, đồng thời thực hiện nghiêm túc Công văn số 1894/SNN&PTNT-CNTY ngày 12/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tránh hiện tượng lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống phát thanh của thôn, xóm, xã, thị trấn và các phương tiện truyền thông của địa phương về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất, các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn

nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh, tuyệt đối không bán chạy, không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường.

- Phân công lực lượng chủ động giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi dịch mới xuất hiện; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh, đặc biệt là công tác quản lý vận chuyển, cung ứng lợn giống, tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, thu gom, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động buôn bán, vận chuyển, thu gom lợn, sản phẩm từ lợn và giết mổ lợn không đúng quy định.

- Tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ đàn lợn, công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/11/2019. Thực hiện nghiêm việc kê khai chăn nuôi trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Không xem xét hỗ trợ theo quy định đối với hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học và không kê khai ban đầu khi tăng đàn, tái đàn lợn.

2. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện và tham mưu kịp thời cho UBND huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**